

สินค้าเกษตรจากลาตินอเมริกาบุกตลาดจีน

เนื่องด้วยจำนวนประชากรอันมหาศาลทำให้จีนเป็นหนึ่งในตลาดที่หลายประเทศมุ่งให้ความสนใจในการเปิดตลาดส่งออกสินค้าของตน รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก ที่เริ่มส่งออกกล้วยไปยังจีนเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เปุ่ที่ได้อินทางเยือนจีนและไต้หวันเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าอาหารประเภท Super Food ของตน รวมทั้งอาร์เจนตินาและโคลอมเบีย

อาร์เจนตินา

นาย Zou Xiaoli เอกอัครราชทูตจีนประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา รายงานว่าในช่วงหกเดือนแรกของปี ๒๕๖๒ จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาร์เจนตินาไปแล้วเป็นมูลค่ารวม ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้จีนเป็นตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรลำดับแรกของอาร์เจนตินา โดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ ถั่วเหลือง (มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของอาร์เจนตินา) เนื้อโค (ประมาณร้อยละ ๕๐) และอาหารทะเล

ตามข้อมูลของเอกอัครราชทูตจีนประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ อาร์เจนตินาส่งออกถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง เนื้อโค และอาหารทะเลไปยังประเทศจีน รวมถึงสินค้าประเภทอื่น เช่น องุ่น เซอร์รี่ เนื้อแกะ และน้ำผึ้ง และนอกจากนี้ยังได้ส่งออกเนื้อสุกรไปยังจีนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รวมเป็นมูลค่าแล้วกว่า ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้จีนเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอาร์เจนตินามากเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ จีนยังมีความสนใจในการเข้ามาลงทุนในภาคการเกษตรของอาร์เจนตินาด้วยเช่นกัน โดยมีบริษัทด้านการเกษตรจากจีนเข้ามาลงทุนในอาร์เจนตินาแล้วกว่า ๑๒ บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีบริษัทประมงจีน ๓ บริษัทเข้ามาเปิดโรงงานแปรรูปแล้ว ๕ โรงงาน

ทั้งนี้ ความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างสองประเทศยังมีจำกัดอยู่แค่สินค้าไม่กี่ประเภท โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะก่อตั้ง “ชุมชนการพัฒนาทางการเกษตรจีน-อาร์เจนตินา” รวมถึงความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นเรื่องการค้า การลงทุน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างสองประเทศ

โคลอมเบีย

คณะผู้แทนจากกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนสถาบันการเกษตรและปศุสัตว์แห่งโคลอมเบีย (Instituto Colombiano Agropecuario – ICA) เพื่อแสดงความสนใจที่จะเพิ่มการนำเข้ากล้วยจากโคลอมเบีย และตรวจสอบกระบวนการก่อนการส่งออก โดยในปี ๒๕๖๑ โคลอมเบียส่งออกกล้วยไปจีนรวม ๓๙๘ ตัน และเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๖๐๐ ตันในปี ๒๕๖๑

นาย Li Wei Feng อธิบดีกรมการตรวจสอบและกักกันโรคสัตว์ พืช และอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวในระหว่างการเยือนโคลอมเบียว่า โคลอมเบียเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจและมีสินค้าที่เป็นที่รู้จักหลายประเภท เช่น กาแฟ เป็นต้น

ในส่วนของโคลอมเบีย นาง Deyanira Barreo Leon ผู้อำนวยการทั่วไปของสถาบัน ICA ได้กล่าวว่า โคลอมเบียมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะส่งเสริมธุรกิจการส่งออกกล้วยไปยังจีน และได้ร่วมกันทบทวนระเบียบด้านภาษี และกระบวนการส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของจีนในปัจจุบัน และยังคงแสดงความมั่นใจว่าโคลอมเบียจะสามารถส่งออกไปยังจีนได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่มา: <https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/08/05/china-es-el-principal-comprador-de-productos-agropecuarios-argentinos/> และ <https://www.agronegocios.co/agricultura/china-busca-aumentar-las-importaciones-de-banano-desde-colombia-2890905>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กันยายน ๒๕๖๒